

**ด่วนที่สุด**

ที่ พร ๐๐๒๓.๕/ว ๓๕๙๒



ศาลากลางจังหวัดแพร่  
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง วิธีปฏิบัติในการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายการที่เปลี่ยนแปลง  
เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายเทศมนตรีเมืองแพร่ และนายอำเภอทุกอำเภอ  
อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๒๖.๗/ว ๗๗ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔  
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๓๕๕  
ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดวิธีปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ  
จากเดิมที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือมปีหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว และหน่วยงาน  
ของรัฐมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณหรือรายละเอียดรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  
ให้กันเงินไว้เบิกเหลือมปีหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแตกต่างไปจากเดิม รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
มีประสิทธิภาพและลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และใช้จ่ายเงินงบประมาณได้ทันภายในระยะเวลาที่กฎหมาย  
กำหนด เห็นควรแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  
งบประมาณรายการที่เปลี่ยนแปลงให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติ รายละเอียด  
ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ และขอความร่วมมืออำเภอแจ้งองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเข็มิกา รอดสี)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ รักษาราชการแทน  
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

โทร. ๐๕๔-๕๓๔๑๑๙ ต่อ ๕๐๕

ผู้ประสาน นางสุภาพร พุ่มไสว โทร ๐๙๘-๗๘๗๓๘๕๒

ดร.ดร.

*Signature*

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๓๕๕



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
เลขที่ 3092
วันที่ 14 ส.ค. 2567
เวลา

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามที่ กระทรวงการคลังได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๒๖.๗/ว ๓๗ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่อง วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน แจ้งว่า เงินงบประมาณที่ส่วนราชการได้รับอนุมัติให้กู้เงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และขอเปลี่ยนแปลงรายการกับสำนักงบประมาณแล้ว จะต้องขอตกลงกับกระทรวงการคลังอีกครั้งหนึ่ง เพื่อกระทรวงการคลังจะได้พิจารณาว่า สมควรจะให้กู้เงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณดังกล่าวหรือไม่ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า กระทรวงการคลังได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๑๒๖ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรื่อง วิธีปฏิบัติในการกู้เงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือขยายเวลา เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายการที่เปลี่ยนแปลง แจ้งว่า ได้อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไข เพิ่มเติม ข้อ ๗ อนุมัติหลักการให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการกู้เงินไว้เบิก เหลื่อมปีหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายการที่เปลี่ยนแปลง ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มีประสิทธิภาพและลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และใช้จ่ายงบประมาณได้ทันภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จึงขอแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการกู้เงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายการ ที่เปลี่ยนแปลงมายังจังหวัดเพื่อทราบและถือปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กลุ่มงานการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ

โทร./โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๔๐, ๐-๒๒๔๑-๙๐๔๓, ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๑๕๔๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวมลฤทัย ใจสมุทร ๐๖ ๕๗๑๖ ๗๖๐๗

# ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๒.๕/๑๑๒๖



กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง วิธีปฏิบัติในการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายการที่เปลี่ยนแปลง

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขานุการ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการจังหวัด ผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร  
นายกเมืองพัทยา นายองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี หัวหน้ารัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง

อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๒๖.๗/ว ๗๗ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือแจ้งรายละเอียดการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
รายการที่เปลี่ยนแปลง จำนวน ๑ ชุด  
๒. รายละเอียดการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายการ  
ที่เปลี่ยนแปลง จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงการคลังได้กำหนดวิธีปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงรายการ  
งบประมาณจากเดิมที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือมปีหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว  
และหน่วยงานของรัฐมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณหรือรายละเอียดรายการงบประมาณ  
ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือมปีหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแตกต่างไปจากเดิม นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพ  
และลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้หน่วยงานของรัฐสามารถเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี  
หรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายการที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างถูกต้อง และใช้จ่ายงบประมาณได้ทัน  
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง  
การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๗  
อนุมัติหลักการให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี  
หรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายการที่เปลี่ยนแปลง ดังนี้

๑. อนุมัติให้หน่วยงานของรัฐกันเงินไว้เบิกเหลือมปีหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
รายการที่เปลี่ยนแปลงในกรณี ดังนี้

๑.๑ การแก้ไขรายละเอียดอันเกิดจากการพิมพ์ สะกดผิด คำซ้ำ เกินหรือตกหล่น  
หรือใช้ถ้อยคำไม่ถูกต้อง ในรายการที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือมปีหรือขยายเวลาเบิกจ่าย  
เงินงบประมาณ ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๓๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒  
หรือการพิมพ์รหัสรายการผูกพันคลาดเคลื่อนภายใต้วัตถุประสงค์เดิม

๑.๒ การเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือมปีหรือขยายเวลา  
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ จากรายการเดิม เป็นรายการใหม่ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณแล้ว ดังนี้

- (๑) รายการเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
- (๒) รายการที่ปรับลด/เพิ่มปริมาณงานในโครงการภายใต้วัตถุประสงค์เดิม  
ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือมปีหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว
- (๓) รายการค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ที่หน่วยงานของรัฐได้รับใบแจ้งหนี้แล้ว
- (๔) รายการชดเชยงบประมาณที่พับไป ที่หน่วยงานของรัฐได้รับใบแจ้งหนี้  
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

(๕) ...

(๕) รายการที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดำเนินการเร็วกว่าแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นรายการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ที่หน่วยงานของรัฐได้รับใบแจ้งหนี้ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

(๖) รายการสมทบเพื่อชดเชยอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้น ที่หน่วยงานของรัฐ ได้รับใบแจ้งหนี้ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

(๗) รายการสมทบเพื่อชดเชยรายการที่หน่วยงานของรัฐมีภาระผูกพันในโครงการ ตามนโยบายรัฐบาลของปีงบประมาณปัจจุบันที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ

(๘) รายการใหม่ที่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ ให้กันเงินไว้เบิกเหลือในปีหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

๒. ให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรายการกับกรมบัญชีกลาง (กองบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ) พร้อมทั้งระบุรายละเอียด/เหตุผลความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลงรายการ กรณี ดังนี้

๒.๑ กรณีรายการที่เปลี่ยนแปลงอยู่ในหลักเกณฑ์ข้อ ๑.๑ ให้แนบสำเนาบันทึกการแก้ไข ถ้อยคำผิด หรือสำเนาเอกสารบันทึกการแก้ไขรหัสรายการผูกพันคลาดเคลื่อนดังกล่าว หรือหนังสือ สำนักงบประมาณที่อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าว (ถ้ามี) แล้วแต่กรณี

๒.๒ กรณีรายการที่เปลี่ยนแปลงอยู่ในหลักเกณฑ์ข้อ ๑.๒ ให้แนบสำเนานหนังสือ สำนักงบประมาณที่อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบและรับรองวงเงินงบประมาณรายการเดิมว่ามีเพียงพอสำหรับการขอเปลี่ยนแปลงรายการเดิมเป็นรายการใหม่และให้เบิกจ่ายได้หลังจากกรมบัญชีกลางดำเนินการในระบบ New GFMS Thai เป็นรายการใหม่แล้ว

๓. กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ หรือรายละเอียดรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือในปีหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ที่แตกต่างไปจากเดิมในระบบ New GFMS Thai และจะแจ้งให้หน่วยงานของรัฐทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม งบกรมบัญชีกลางต้องได้รับหนังสือจากหน่วยงานของรัฐภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม หรือวันที่ ๑๕ กันยายน ของทุกปี เพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีระยะเวลาเพียงพอในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายการ ที่เปลี่ยนแปลงหลังจากที่กรมบัญชีกลาง (กองบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ) ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลง รายการในระบบ New GFMS Thai แล้ว โดยที่งบประมาณนั้นจะไม่ถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาญวิทย์ นาคบุรี)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

กรมบัญชีกลาง

กองกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๖๐๑, ๔๔๖๒ - ๔๔๖๕, ๖๘๔๓ - ๖๘๔๕

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๖๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@cgd.go.th